

## 'สมคิด' ดัน 5 หมื่นล้านรับพายุศก. บอร์ด'อสมท' ออก-หนีพิษค่าคลีน

พิษโควิดฉุดดัชนีอุตสาหกรรมไทย ต่ำสุดรอบ 8 ปี 4 เดือน  
สศอ.ห่วงรัฐบาลไร้แผนฟื้นฟูหลังไวรัสคลี่คลาย จับตาปรับ  
รณว.คลังคนใหม่ ทำชะงัก ท่องเที่ยวได้เจียบยอดจองห้องพักต่ำ  
ไม่ถึง 5% กก.อสมท ยื่นออกคนที่ 4 (อ่านต่อหน้า 3)

### ต่อจากหน้า 1

#### สมคิด

#### 'สมคิด-อุตตม' สั่งการสูญหายใหญ่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางไปยังอาคารทีเอสที ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่นายสมคิด เป็นประธานการประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมอบนโยบายการทำงาน

จากนั้นนายสมคิดเปิดเผยมายหลังการประชุมว่า ได้มอบนโยบายการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยให้ สสว.

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยดูแลและหามาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดย สสว.อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเติมพลัง พื่นชีวิต ต่อทุนเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน วงเงินเบื้องต้น 50,000 ล้านบาท คาดว่าผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือประมาณ 500,000 ราย โดยจะต้องเร่งทำโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติภายในสัปดาห์หน้า

“ตอนนี้กำลังเจอพายุใหญ่ไม่ใช่แค่ไทยแต่ทุกประเทศ หากเราตั้งรับไม่ดี จะเหนียวกันหมด ยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ต้องยุบสภา เพราะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจจะแย่ ก็ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมองว่าผู้ถูกกระทบเป็นอันดับแรก คือ กลุ่มเอสเอ็มอี หากเราไม่ช่วยดูแล คนจะตกงานมากขึ้น ก็ต้องใช้เงิน



**แก้ติดหนี้** - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เพื่อวางแผนบริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน

เยียวยามากขึ้นไปอีก ดังนั้น ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ต้นแบงก์รัฐจะต้องเข้ามาช่วย จะทำยังไงให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่านี้ และถ้าธุรกิจมีการเติมทุนแล้วแบงก์ก็ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ ผมจะแข่งว่าอย่าอยู่เฉยๆ อยู่ไปเพื่ออะไร เราผ่านประสบการณ์เมื่อปี 2540 มาแล้ว ยิ่งกอดลูกค้าไว้อย่างตาย” นายสมคิดกล่าว

#### ขงกรม.7ก.ค.อุมไมโครเอสเอ็มอี

นายอุตตมกล่าวว่า ในส่วนของความช่วยเหลือกลุ่มที่อยู่ในการดูแลของธนาคารอยู่แล้ว ก็ยังต้องช่วยเหลือเพราะไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ ซึ่งตอนนี้ได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และบสย. ให้เข้ามาค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อได้คล่องตัวมากขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการตัวเล็ก หรือไมโครเอสเอ็มอี สำหรับกลุ่มนี้ต้องมีสินเชื่อผ่อนปรน ดอกเบี้ยต่ำได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อไม่ให้ไปกู้เงินนอกระบบ

(อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 3

#### สมคิด

นายวีระพงศ์ มัลย์ ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า สสว.เตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ พิจารณา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อกับสถาบันการเงินและไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน วงเงิน 50,000 ล้านบาท คาดจะดำเนินการได้ภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ สามารถช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ 500,000 ราย

นายวีระพงศ์กล่าวว่า เบื้องต้นจะเสนอโครงการเติมพลังพื่นชีวิตต่อทุนเอสเอ็มอี วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 100,000 บาท และโครงการพื่นชีวิตวงเงินให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 1% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือนิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน แต่ต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่ เป็นสมาชิก สสว. เป็นเอสเอ็มอีที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน และต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระค้างตามเงื่อนไขไม่เกิน 4 งวด สำหรับแนวทางช่วยเหลือจะเสนอให้กำหนดโควตาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างในหมวดสินค้าและบริการที่กำหนด คาดจะแล้วเสร็จในช่วง

เดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ เพื่อเริ่มใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ภายในงบประมาณ 2564 ช่วยผู้ประกอบการเข้าตลาดรัฐในแต่ละปีที่มีวงเงินสูงมากได้ โดยในปี 2562 มีมูลค่าตลาดภาครัฐทั้งหมดกว่า 1.3 ล้านล้านบาท คาดจะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการกว่า 400,000 ล้านบาท

## ชี้พิษโควิดดัชนีอุตสาหกรรม 101 เดือน

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 80.31 ตดลบ 23.19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนีหดตัวต่ำสุดในรอบ 101 เดือน หรือ 8 ปี 4 เดือนนับจากเดือนมกราคม 2555 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมสำคัญทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก เพราะหลายประเทศยังใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเข้มข้น ผู้ประกอบการจึงลดวันทำงานลง ทำให้ภาพรวมอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 52.84% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้้อตรา กำลังการผลิต 26.86%

นายอิทธิชัยกล่าวว่า สศอ.ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน 2563 น่าจะกลับมามีดีขึ้น และน่าจะดีขึ้นในเดือนกรกฎาคม หลังเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของดัชนีเอ็มพีไอเดือนพฤษภาคมขยายตัว 2.86% เทียบกับเดือนเมษายนที่ตดลบ 24.69% หรืออยู่ที่ 78.08 เนื่องจากรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ช่วยให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจบางส่วนและกิจการบางประเภทสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ นอกจากนี้ ยังมีเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจจากมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ในส่วนต่างๆ ที่คืบหน้าค่อนข้างมาก อาทิ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 99% ส่งผลต่อกำลังซื้อในประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศที่ต้องติดตามเพราะส่งผลต่อกำลังซื้อจากต่างประเทศ ทำให้ความต้องการสินค้าจากต่างประเทศเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมและภาพรวมเศรษฐกิจ

## ห่วงรบ.ไร้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

“แม้ดัชนีเอ็มพีไอเดือนพฤษภาคมจะตดลบมาก แต่เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนมีสัญญาณสำคัญบ่งชี้ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมน่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ขึ้นอยู่กับการณ์ผ่อนคลายนโยบายระยะถัดไปจะเอื้อให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยแค่ไหน รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าจะเกิดปัญหาฝนขาดช่วงในฤดูฝน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับเพาะปลูก ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อจากภาคเกษตรชะลอตัว

ลงได้ โดย สศอ.คาดการณ์เอ็มพีไอปี 2563 ทั้งปี ตดลบ 6-7% อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมตดลบ 5.5-6.5%” นายอิทธิชัยกล่าว

นายอิทธิชัยกล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่เห็นผลทันที่หลังโควิด-19 คลี่คลาย หลายฝ่ายจึงอยู่ระหว่างติดตามอย่างใกล้ชิด ประกอบกับยังต้องจับตามองการวางตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มีกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำให้การทำงานของรัฐบาลชะงัก รวมทั้งปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่สถาบันการเงินยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ดังนั้นนโยบายจากนี้ไปถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะผลกระทบจากโควิด-19 รุนแรงกว่าทุกปัญหาที่ประเทศไทยประสบมา และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์ในระยะข้างหน้าจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะการควบคุมในต่างประเทศจะยุติลงเมื่อไร เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

## เที่ยวได้เหงงอดจองไม่ถึง5%

นายก้องศักดิ์ คู่พงศ์ตร นายกสมคามโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของภาคใต้ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ในส่วนของโรงแรมยังมียอดจองห้องพักต่ำไม่ถึง 5% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ปัจจัยหลักเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้ขณะนี้ไทยมีคนติดเชื้อโควิดเป็นศูนย์มากกว่า 30 วันแล้วก็ตาม

นายก้องศักดิ์กล่าวว่า แม้รัฐบาลประกาศเพิ่มวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน โรงแรมจัดแคมเปญหั่นราคาห้องพัก ค่าตัวเครื่องบินถูกลง และค่าใช้จ่ายระหว่างการพักผ่อนลดลงก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่คาดไว้มาก ทั้งนี้ ก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เฉพาะในภูเก็ตจะมีนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลกมาเที่ยวประมาณ 14 ล้านคนต่อปี เป็นต่างชาติประมาณ 10 ล้านคน เฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านคน ตอนนี้อยู่ที่เดือนละ 6 แสนคน ตอนนี้อยู่ที่เดือนละไม่ถึง 2 พันคนต่อวัน และส่วนใหญ่จะอยู่แต่ที่พักริมชายหาดตามชุมชน ทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ผู้ประกอบการบางส่วนเลิกปิดชั่วคราวเพราะหากเปิดบริการได้ลูกค้าต่ำมากอาจขาดทุนจากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้

นายก้องศักดิ์กล่าวว่า การมีวันหยุดยาวในสถานการณ์ปัจจุบัน น่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบชักรถยนต์ส่วนตัว เที่ยวระยะใกล้ โดยกลุ่มใช้เงินจะเป็นกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นหลัก แหล่งเที่ยวน่าจะเป็นกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน

พัทยา เน้นไปกลับหรือพักเพียงคืนเดียว และน่าจะบูมแค่เดือนกรกฎาคม เพราะบางส่วนต้องระงับการใช้จ่าย ดังนั้น ปัจจัยกดดันต่ออุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว คือความคลายกังวลเรื่องโควิดระบดรอบ 2 ไม่เกิดขึ้น ไม่ตกงานหรือรายได้ลดลงในอนาคต และการเดินทางของต่างชาติได้มากขึ้น

“ครึ่งปีหลังยังไม่เห็นอนาคต ตอนนี้อยู่ที่ท่องเที่ยวต้องพึ่งพาคนไทยมาเที่ยวกันมากๆ แต่ดูเหมือนจะกังวลเรื่องโควิด อยากให้ภาครัฐเร่งสร้างความเข้าใจว่าเราปลอดภัยแล้ว และทุกผู้ประกอบการก็เตรียมพร้อมและดูแลเรื่องความปลอดภัยจากโควิดเต็มที่ ผู้ประกอบการก็รอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ซึ่งก็ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีและอยากให้เร่งเปิดทราเวล บับเบิล ที่เริ่มจากกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มต้องการการท่องเที่ยวระยะยาว (ลองสเตย์) ระยะยาว 2-3 เดือน ที่ปกติในไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ก่อนเข้าไตรมาส 4 จะมีนักท่องเที่ยวเมืองหนาวหนีหนาวมาพักในไทยนานๆ ก็น่าจะทบทวนเปิดให้กลุ่มนี้มาเที่ยว เพื่อชดเชยรายได้ช่วงไฮซีซั่น หรือช่วงก่อนหน้าปีประเมินว่า 6 เดือนจากโควิดทำให้อุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหายไปแล้ว 1.2 แสนล้านบาท” นายก้องศักดิ์กล่าว

## คนกรุงเที่ยวใกล้หัวหิน-ระยอง

นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมคามโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในช่วงนี้ จะคึกคักในจังหวัดที่คนกรุงเทพฯนิยมชักรถยนต์ส่วนตัวออกมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว หลังจากหยุดพักที่บ้านมาหลายเดือน โดยเฉพาะต่อสัปดาห์หยุดเข้าพักรประมาณ 60% และส่วนใหญ่จะพักในช่วงวันหยุด หากต้นเดือนกรกฎาคมนี้หยุดต่อเนื่อง 4 วันก็จะมีผลดีต่อการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ยอดนิยมและคึกคักบางพื้นที่ในหัวหิน พัทยา ระยอง ส่วนใหญ่ชายทะเลในตะวันออกและตะวันตก ภาคกลางก็ติดกับกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนการโดยสารเครื่องบินอาจยังต่ำอยู่ เพราะจะเป็นกลุ่มผู้มรายได้สูง นักธุรกิจ และต่างชาติมากกว่า ซึ่งเชื่อว่าการท่องเที่ยวและโรงแรมจะคึกคักอีกครั้งหลังจากเปิดประเทศและมีการบินระหว่างประเทศได้มากขึ้น

“หยุดยาวก็ติดกับการท่องเที่ยว แต่จะเดินทางสั้นหรือพักไม่เกิน 2 คืน แต่ก็ช่วยกระตุ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ ตอนนี้อยู่ไม่อาจประเมินได้ว่าคึกคักจริงไหม เพราะยังมีผู้ประกอบการเลิกปิดชั่วคราวก่อน จนกว่าประเทศจะเปิดให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาได้ รวมถึงอานิสงส์จากการปลดล็อกเฟส 5 แม้เป็นกลุ่มบันเทิง ผับ บาร์ แต่ก็ต้องพึ่งพาคนต่างชาติเป็นหลัก โรงแรมไม่ได้รับอานิสงส์โดยตรงตอนนี้ก็หวังแค่จากภาครัฐที่จะออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ก็น่าจะช่วยได้บ้าง สำหรับกลุ่ม

คนไทยที่ยังมีรายได้มีเงินเก็บ การฟื้นตัวในธุรกิจ โรงแรมที่พักก็ต้องรองกว่าการอยากท่องเที่ยว กลับมาฟื้นเต็มตัว" นางศุภวรรณกล่าว

## บอรัต'อสมท'ตบเท้าไขก๊อก-คนที่4

รายงานข่าวจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า นายธนวัฒน์ สังข์ทอง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการอิสระของบริษัท อสมท ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น กรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยเป็นกรรมการรายที่ 4 ที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นบอรัตในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านั้น มีกรรมการลาออกแล้ว 3 คน คือ นายพิเศษ จิยาคัดดี กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน น.ส.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ มีผล 12 มิถุนายน และนายมนตรี แสงหิรัญ มีผล 12 มิถุนายน ซึ่ง น.ส.ธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ บริษัท อสมท ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการลาออกของกรรมการ 3 คนแรกไปแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า การลาออกของบอรัต อสมท นั้น เนื่องจากเกรงว่า อาจติดร่างแหคดี หากมีการฟ้องร้องตามมาในภายหลัง จากกรณีปัญหาการจ่ายเงินค่าเยียวยา ชดเชยคลื่นความถี่ ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ให้กับ อสมท ที่ บอรัต กสทช.เห็นชอบวงเงินเยียวยา จำนวน 3,235 ล้านบาท ส่วนเรื่องสัดส่วน ระหว่าง อสมท กับคู่สัญญาคือบริษัทเพลย์เวิร์ด ให้เป็นไปตามหนังสือของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ทำถึง กสทช. ระบุเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ในการพิจารณา กำหนดสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มิใช่อำนาจของคณะกรรมการบริหาร อสมท จำนวนสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แบ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ในจำนวนเท่าๆ กันทั้ง 2 ฝ่าย

แต่กรรมการที่ลาออก ในรายชื่อของนายมนตรี และ น.ส.ปาริชาติ เห็นว่านายเชมทัตต์ ไม่มีอำนาจกระทำการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทอำนาจจะต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น กรรมการ 2 ราย จึงทำหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. ทักท้วงเพื่อนับทักไว้เป็นหลักฐานไม่เห็นด้วยต่อการกระทำดังกล่าว ก่อนลาออกจากการบริหาร

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีนายธนวัฒน์นั้น นอกจากเป็นกรรมการอิสระ อสมท แล้ว ยังเป็น ประธานกรรมการสรรหากรรมการ (บอรัต) แทน 4 คนที่ครบกำหนด ต้องพ้นจากวาระดำรงตำแหน่ง โดยมีการสรรหาและได้ว่าที่กรรมการบอรัตใหม่แล้ว 4 คน แต่ต่อมา คณะกรรมการ อสมท มีมติให้ล้มการสรรหา และตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาใหม่ เพื่อสรรหาบอรัตใหม่ 4 คน

## สหภาพ'อสมท'ร้อง3หน่วยสอบ

วันเดียวกัน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เดินสายยื่นหนังสือ ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ พล.ต.ท. จตุพล ปานรักษา ประธานกรรมการ อสมท นำโดย นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน อสมท ยื่นหนังสือดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ตรวจสอบบุคคลทั้งสองเพราะใช้อำนาจโดยไม่ผ่านมติคณะกรรมการ อสมท เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แบ่งเงินเยียวยาค่าคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้บริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด คู่สัญญาในการบริหารเนื้อหาและการตลาดโครงการโทรทัศน์บอรัตสมทครั้งแรกหนึ่ง นายประกาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวภายหลังรับหนังสือดังกล่าวว่า จะเร่งตรวจสอบให้ตามหนังสือที่ร้องขอมา ขณะที่ นางพิพพา วักกิตเพชร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวว่า หวังว่าหน่วยงานในการกำกับดูแลจะใช้จ่ายเงินออกไปเร็ว ซึ่งกรณีนี้แปลกกว่ากรณีที่เคยมากร้องเรียน สตง. เพราะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ร้องเรียนการใช้เงินไม่โปร่งใส แต่กรณี อสมท เป็นเรื่องเชิงนโยบายของผู้บริหาร โดยจะตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ความจริงปรากฏ

ด้านนายสุวิทย์กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวของสหภาพแรงงาน อสมท สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา กสทช. มีมติให้ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ หรือเงินเยียวยาค่าคลื่น ให้ อสมท เป็นเงิน 3,235 ล้านบาท และให้ปฏิบัติ ตามหนังสือของ อสมท ที่เสนอให้แบ่งเงินดังกล่าว ครั้งหนึ่งเอง โดยหนังสือฉบับดังกล่าวของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ที่ส่งถึง กสทช. ฉบับนั้น ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 อ้างประธานกรรมการ อสมท มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เสนอแบ่งเงินเยียวยาค่าคลื่น ที่จะได้จาก กสทช. ให้คู่สัญญาของ อสมท ครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ กสทช. ยกหนังสือฉบับนี้ มาเป็นเหตุผลให้ อสมท แบ่งเงินเยียวยาครั้งหนึ่ง จากจำนวนทั้งหมด 3,235 ล้านบาท ให้คู่สัญญา ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ของ อสมท เมื่อ 10 มิถุนายน 2563

นายสุวิทย์กล่าวว่า อยากรู้ก็ตาม คู่สัญญาของ อสมท คือบริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด ทำสัญญากันเมื่อปี 2553 จะนำคลื่นความถี่ย่าน 2600

เมกะเฮิรตซ์ในการบริหารเนื้อหาและการตลาดโครงการโทรทัศน์บอรัตสมทครั้งแรก แต่เกิดการจัดตั้ง กสทช. ในปี 2554 จึงต้องขออนุญาตจาก กสทช. ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ มีเพียงการแถลงข่าวร่วมกัน 2 ครั้ง ที่อาคารที่ทำการของ อสมท ระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย

"การเคลื่อนไหวของ สหภาพแรงงาน อสมท ยืนยันไม่ได้ก้าวล่วงคู่สัญญา แต่การเยียวยาต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรมว่า คู่สัญญาได้ลงทุนและดำเนินการอะไรไปบ้าง ซึ่งยืนยันว่า เงินเยียวยา ค่าคลื่นที่จะได้จาก กสทช. นั้น เป็นเงินที่ต้องนำเข้ารัฐ เพราะ อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)" นายสุวิทย์กล่าว

## ขงขึ้นฟรีทางด่วน-มอเตอร์เวย์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายน จะเสนอขออนุมัติยกเว้นจัดเก็บค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และทางพิเศษ ในช่วงวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยจะเสนอขออนุมัติยกเว้นจัดเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ สาย 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี และสาย 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ซึ่งจะเริ่มเวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำหรับค่าผ่านทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งมีสัญญาสัมปทานกับเอกชน ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะมีการยกเว้นจัดเก็บค่าผ่านทางช่วงวันหยุด ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเบื้องต้นในเทศกาลวันหยุดครั้งนี้ กทพ.จะยกเว้นจัดเก็บค่าผ่านทางระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้ โดยจะยกเว้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนชั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

## 'ศักดิ์สยาม'ตรวจงานพระราม2

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า วันเดียวกันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนพระราม 2 เพื่อเตรียมก่อสร้าง โดยจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่องทางกลับรถหรือเกือกม้าก่อน โดยจะเปิดผิวจราจรเป็นช่วงๆ จะปิดเฉพาะบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงานเท่านั้น ส่วนบริเวณเกือกม้าจะดำเนินการตามหลัง ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ซึ่งจะทยอยทำทีละช่วง เนื่องจากเป็นคอขวด อาจมีปัญหาการจราจรได้ ทั้งนี้ ตามแผนงานจะต้องเสร็จภายใน 3 ปี ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง กทพ. และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำตัวแบบ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลปริมาณรถที่วิ่งผ่านในแต่ละวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรของประชาชนมากที่สุด มั่นใจว่าหากก่อสร้างเสร็จภายใน 3 ปี การจราจรจะดีขึ้นกว่านี้มาก

## ดัน 'โอแอนด์เอ็ม' มอเตอร์เวย์

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นอกจากนั้น กระทรวงจะเสนอขออนุมัติผลการประกวดราคาโครงการดำเนินงานและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา 196 กิโลเมตร และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี 96 กิโลเมตร โดยมีเงินลงทุนกว่า 6.1 หมื่นล้านบาท หลังจากนั้นจะกำหนดลงนามสัญญา เพื่อให้เอกชนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ทันเปิดให้บริการในปี 2566 สำหรับเอกชนที่เสนอราคาต่ำสุดคือ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ ส่วนโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ (เอ็ม8) มูลค่าเงินลงทุนรวม 79,006 ล้านบาท ในรูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการพีพีพี) แล้ว และเตรียมเข้า ครม.พิจารณาแล้ว โดยเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนโครงการที่ผ่านมา

นายสุรารัฐ ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า หลังจาก ครม.อนุมัติการยกเว้นค่าผ่านทางแล้ว กรมจะออกประกาศกฎกระทรวงยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยประเมินว่าจะมีผู้เดินทางเพิ่มขึ้นจากการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์อีกประมาณ 10% จากปกติวันละ 1 ล้านคัน ทำให้กรมขาดรายได้จากการยกเว้นค่าผ่านทางประมาณวันละ 20 ล้านบาท

## เอสแอนด์พีคองเกรตติตราสารหนี้จีน

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ว่า เอสแอนด์พี บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารหนี้ของจีนเอาไว้ที่ A+/A-1 โดยภาพรวมยังคงมีเสถียรภาพ แม้ว่าเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด-19 ก็ตาม

เอสแอนด์พีระบุว่า มีแนวโน้มว่าจีนจะยังคงรักษาสภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ในระดับที่สูงกว่าระดับเฉลี่ยโดยทั่วไปของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางต่อไปในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม เอสแอนด์พีประเมินว่าการขยายตัวดังกล่าวจะตกอยู่ใต้แรงกดดันจากวิกฤตโควิด และความพยายามที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน กับความตึงเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนต่อไป โดยย้ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในอนาคตอันใกล้

## กำโรบ.อุตุฯเงินกระเตื้อง

รอยเตอร์รายงานวันที่ 28 มิถุนายน สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เผยแพร่ตัวเลขซึ่ง

แสดงให้เห็นว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังเข้าที่เข้าทางแล้ว โดยที่ภาพรวมของการลงทุนด้านการผลิตและการจ้างงานสดใสทีเดียว

ทั้งนี้ ตัวเลขผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือนพฤษภาคมเพิ่มสูงขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถือเป็นกาเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ โดยมีมูลค่า 582,300 ล้านหยวน และเป็นการเพิ่มสูงขึ้นหลังจากติดลบ 4.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

## ทั่วโลกกีดกันการค้าเพิ่มเพราะโควิด

รอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มโกลบอล เทรด อเลิร์ท ซึ่งเป็นองค์กรเฝ้าระวังด้านการค้าระหว่างประเทศในสวีเดนเผยแพร่งานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การกีดกันทางการค้าโลกเพิ่มสูงขึ้น ความไว้วางใจซึ่งกันและกันหายไป และระบุว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปลายปีนี้ จะเป็นหัวใจสำคัญของการค้าโลกในอนาคต

รายงานดังกล่าวระบุว่า ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาด ประเทศทั่วโลกประกาศใช้มาตรการจำกัดทางการค้ามากถึง 222 มาตรการ โดยส่วนใหญ่เป็นการจำกัดการส่งออก เวชภัณฑ์และยารักษาโรค รวมไปถึงอาหาร โดยชี้ให้เห็นว่ามาตรการกีดกันเวชภัณฑ์มีมากที่สุด เพิ่มขึ้นจากระดับเดิมกว่า 20 เท่าตัว แม้ส่วนใหญ่ของมาตรการเหล่านั้นจะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่การแพร่ระบาดก็ทำให้กระแสกีดกันทางการค้าแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการทำให้ข้อโต้แย้งของลัทธิกีดกันทางการค้ามีเหตุผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากภาวะขาดแคลนอาหารและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งกลายเป็นการคุกคามต่อการจ้างงานในประเทศ

หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการค้าโลก โดยหลายประเทศโดยเฉพาะจีนต้องการให้นายโจ ไบเดน ตัวแทนพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวและคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามมา